

THÔNG BÁO

Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng Viện KSND tỉnh Lào Cai tại Hội nghị giao ban công tác kiểm sát Quý I/2024

Ngày 12/3/2024, Viện KSND tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm sát Quý I/2024 để đánh giá kết quả triển khai và thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm sát 03 tháng đầu năm 2024 trong toàn ngành KSND tỉnh Lào Cai; kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng Viện KSND tối cao, Kế hoạch công tác kiểm sát số 01/KH-VKS ngày 28/12/2023 của Viện KSND tỉnh Lào Cai.

Tại hội nghị, đồng chí Viện trưởng Viện KSND tỉnh Lào Cai đã đánh giá cao việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân đối với công tác kiểm sát của các đơn vị.

Trong Quý I/2024, Viện KSND hai cấp đã phối hợp chặt chẽ với các ngành hữu quan trong thực hiện nhiệm vụ công tác; tiếp tục triển khai, đề ra các biện pháp, giải pháp để thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ của Ngành. Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế đã được thẳng thắn chỉ ra tại hội nghị. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế đồng thời đề ra nhiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện trong năm 2024, đồng chí Viện trưởng Viện KSND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các đơn vị như sau:

1. Rà soát các công việc tồn, nhất là những nội dung công việc còn có thiếu sót, hạn chế, những chỉ tiêu chưa hoàn thành trong Quý I/2024, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề ra các biện pháp, giải pháp thực hiện triệt để, phấn đấu đến hết Quý II/2024 cơ bản hoàn thành 2/3 các chỉ tiêu, số lượng công việc đã đặt ra trong Kế hoạch công tác năm 2024.

2. Triển khai các biện pháp để nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố từ giai đoạn giải quyết nguồn tin về tội phạm, đảm bảo 100% nguồn tin đều được tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tránh bỏ lọt tội phạm; đẩy mạnh kiểm sát giải quyết tin báo, chú trọng kiểm sát việc tiếp nhận, phân loại tố giác, tin báo tội phạm từ Công an cấp xã; các tin báo, tố giác về kinh tế, tham nhũng.

3. Chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo theo đúng quy định của pháp luật và quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành.

4. Đảm bảo khởi tố, truy tố đúng người, đúng tội, không làm oan người vô tội và bỏ lọt tội phạm; hạn chế thấp nhất án phải trả hồ sơ điều tra bổ sung và bị hủy sửa. Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Tăng cường tổ chức các phiên tòa hình sự, dân sự, hành chính rút kinh nghiệm qua hệ thống quan sát phiên tòa nhằm nâng cao kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Tham mưu phối hợp tổ chức phiên tòa trực tuyến đến các đơn vị trong Cụm thi đua.

5. Tiếp tục quán triệt toàn thể công chức Viện KSND hai cấp tỉnh Lào Cai nêu cao vai trò trách nhiệm trong việc chủ động tự học tập, tự nghiên cứu các quy định pháp luật, các văn bản hướng dẫn để vận dụng vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ được chính xác. Không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; có biện pháp để khắc phục và kiềm chế, giảm tỷ lệ án trả điều tra bổ sung; án sửa, hủy có trách nhiệm của VKS (nếu để xảy ra cần nghiêm túc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm).

6. Tăng cường công tác kiểm sát, kịp thời phát hiện vi phạm để ban hành kháng nghị, kiến nghị, nhất là kháng nghị, kiến nghị ngang cấp, đảm bảo có căn cứ và đúng quy định pháp luật.

7. Tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức để kịp thời uốn nắn, điều chỉnh cho phù hợp, không để vi phạm pháp luật xảy ra tại cơ quan, đơn vị hoặc có vi phạm mà không phát hiện, không báo cáo đầy đủ, không xử lý kịp thời.

8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật, trật tự nội vụ. Chú trọng thanh tra đột xuất về công tác nghiệp vụ, trực ngoài giờ hành chính và trực bảo vệ cơ quan; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại mỗi đơn vị.

9. Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt các lĩnh vực công tác trọng tâm, khâu công tác đột phá, đẩy mạnh việc chuyển đổi số và ứng dụng CNTT trong các hoạt động của Ngành; thực hiện công tác pháp chế và cải cách tư pháp theo chỉ đạo của VKSND tối cao và Tỉnh ủy Lào Cai; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy và chính quyền địa phương và các cơ quan hữu quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tạo sự tin tưởng, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền đối với công tác kiểm sát trên địa bàn; làm tốt vai trò là cơ quan thường trực trong khối nội

chính, nhất là trong hoạt động kiểm sát điều tra; kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, thi hành án hành chính.

10. Duy trì hoạt động của ngành KSND tỉnh Lào Cai đảm bảo thật sự trong sạch, vững mạnh, kỷ cương, kỷ luật. Thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tư tưởng chính trị, tác phong công tác và lề lối làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm cao. Triển khai thực hiện tốt kết quả học tập chuyên đề năm 2024 theo tinh thần 07 dám: “*dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn thử thách; dám hành động vì lợi ích chung*”.

Trên đây là thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng Viện KSND tỉnh Lào Cai, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các đ/c Lãnh đạo Viện (để b/c);
- Các đơn vị;
- Lưu: VT, TH.

**TL. VIỆN TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hòa